



PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
TRẦN LỮ QUANG:

**Thăm Trung tâm Phục hồi  
chức năng - Giáo dục  
trẻ em khuyết tật tỉnh**

XEM TRANG 2

ĐỒNG CHÍ LÊ HỮU HOÀNG -  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH:

**Tiếp Tổng Lãnh sự 12 nước  
và làm việc với đoàn công tác  
của Lào**

XEM TRANG 2

● Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm phòng chức năng của Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh.

# Mở ra

# cơ hội hợp tác quốc tế

KẾT NỐI KHÁNH HÒA VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

“KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN”

CONNECTING KHANH HOA WITH INTERNATIONAL PARTNERS

“ASPIRATIONS FOR DEVELOPMENT”

Khánh Hòa, 04-05/6/2023



● Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nước.

**Sân chơi sáng tạo  
cho tuổi nhỏ**

6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG:

**Nâng cao chất lượng giáo dục  
quốc phòng, an ninh**

7

**Tăng cường quản lý,  
sử dụng hóa đơn điện tử**

8

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ  
THE FOREST HILL HOTEL VÀ VILLAS:

**Chờ rà soát quy hoạch**

9

**Vạn Ninh: Nỗ lực phát triển đảng viên**

Qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

XEM TRANG 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang:

## THĂM TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - GIÁO DỤC TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH

Chiều 3-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua của trung tâm; đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng các đối tượng chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm hoạt động hiệu quả. Cán bộ, giáo viên của trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.800 trẻ em khuyết tật, nhưng mới chỉ có 147 trẻ được trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng, giảng dạy. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ sớm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cấp Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật để tạo điều kiện mở rộng tiếp nhận thêm các đối tượng thuộc diện yếu thế. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế lắp đặt hệ thống điều hòa tại các phòng học, phòng chức năng của trung tâm; bổ sung thêm kinh phí chi thường xuyên cho trung tâm để chi trả tiền điện phát sinh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện thờ Tháp Trầm Hương, TP. Nha Trang.

□ **MANH HÙNG**

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

## TIẾP TỔNG LÃNH SỰ 12 NƯỚC VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA LÀO



● Đồng chí Lê Hữu Hoàng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Attapeu, tỉnh Champasak, Thủ đô Viêng Chăn.

Sáng 4-6, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp đoàn lãnh sự và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng do ông Kho Ngee Seng Roy - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hữu Hoàng bày tỏ vui mừng được đón tiếp 12 Tổng Lãnh sự các nước tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng đến Nha Trang - Khánh Hòa tham dự Festival Biển 2023. Đồng chí cũng trao đổi những thông tin định hướng phát triển của tỉnh trong các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, kinh tế số, tình hình thu hút đầu tư... Đồng thời, mong muốn Tổng Lãnh sự các nước và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tiếp tục hỗ trợ, thông tin về tỉnh Khánh Hòa đến các tổ chức, cá nhân của các nước được biết và hiểu về địa phương nhiều hơn.

Ông Kho Ngee Seng Roy cho biết, thành phần đoàn tổng lãnh sự các nước tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng đến tỉnh Khánh

Hòa lần này thuộc các nước: Singapore, Ấn Độ, Campuchia, Cu Ba, Hà Lan, Italia, Lào, Nga, Pháp, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc. Tổng Lãnh sự các nước mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thương mại đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch... Để làm được điều đó, cần thúc đẩy việc tổ chức các đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đến các nước và ngược lại.

● Cùng ngày, đồng chí Lê Hữu Hoàng làm việc với đoàn công tác tỉnh Attapeu, tỉnh Champasak, Thủ đô Viêng Chăn (Lào), do các ông: Bounseuth Sethilat - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu; Som Bouttakoun - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; Phoukhong Bannavong - Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo 3 địa phương của Lào bày tỏ vui mừng khi được đến tham dự sự kiện Festival Biển 2023; mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương với tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, chú trọng đến các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chuyển giao công nghệ kỹ thuật nuôi yến trong nhà; đào tạo vận động viên các môn thể thao tỉnh Khánh Hòa có thể mạnh; xúc tiến việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với Thủ đô Viêng Chăn trong năm 2023...

□ **N.T**

## BÙNG SÁNG ĐÊM KHAI MẠC FESTIVAL BIỂN NHA TRANG - KHÁNH HÒA 2023



● Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Tối 3-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách mời quốc tế, cùng đông đảo người dân và du khách...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Festival Biển 2023 với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển" có hơn 70 hoạt động, sự kiện và các chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển, đảo quê hương; ca ngợi sự giàu có của biển, nét đặc trưng của vùng đất xứ Trầm - biển yến; sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại, tạo không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng, mến khách của nhân dân địa phương đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Festival Biển 2023 góp phần động viên tinh thần, khơi gợi nguồn lực thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Thông qua các hoạt động, sự kiện trong Chương trình Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu đến nhân dân và du khách hình ảnh về một điểm đến an toàn, hiền hòa, mến khách; một vùng đất đầy năng động, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị

bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Khánh Hòa.

Sau nghi thức khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Khánh Hòa - Khát vọng bùng sáng", với các tiết mục sôi động và những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng hiện đại để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả. Đặc biệt, ở phần cuối chương trình khai mạc là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 1.653 drone (thiết bị bay không người lái) đã thực sự làm cho bầu trời phố biển Nha Trang trở nên bùng sáng, lung linh. Trong khoảng thời gian 15 phút, những hình ảnh mang tính đặc trưng của Khánh Hòa như: Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh, Mũi Đồi - Hòn Đầu, Tháp Trầm Hương, bãi biển Nha Trang, chim yến... đã được trình chiếu sinh động, nhiều màu sắc. Ước tính, đêm khai mạc Festival Biển 2023 đã thu hút hơn 10.000 người dân và du khách tập trung ở khu vực Quảng trường 2-4 để theo dõi.

● Tối 4-6, tại Quảng trường 2-4, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Khánh Hòa - Kết nối yêu thương". Chương trình gồm 3 chương: Ký ức quê hương; biển gọi ta về; kết nối yêu thương. Đây là chương trình nghệ thuật được lấy ý tưởng từ chương trình Quê hương biển gọi - dự án nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng... đã từng sinh ra, lớn lên, học tập, công tác trên quê hương Khánh Hòa và có tình cảm yêu mến Khánh Hòa. Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục do các nghệ sĩ nổi tiếng: Cẩm Vân, Khắc Triệu, Lân Nhã, Phương Vy, Minh Chuyên, Quách Beem, Hiền Mai, Thanh Mai... trình bày. Cùng với đó là phần trình diễn của Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới Phan Thị Mơ, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, quán quân Siêu mẫu thể hình Việt Nam Thanh Nhi và các người mẫu, vũ công đến từ TP. Hồ Chí Minh.

□ **NHÓM PHÓNG VIÊN**

# MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC QUỐC TẾ

Sáng 4-6, UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Hội nghị còn có đại diện của các nước: Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Singapore, Campuchia, Italia, Hà Lan, Cuba, Liên bang Nga, Thái Lan, Thụy Sĩ... và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.



● Đồng chí Lê Hữu Hoàng tiếp xúc giao đoàn lãnh sự các nước tham gia hội nghị.

## GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG, THỂ MẠNH

Hội nghị này là cơ hội để Khánh Hòa thông tin, giới thiệu đến các đối tác nước ngoài về hình ảnh, định hướng phát triển, quy hoạch tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác về thương mại, du lịch, văn hóa, phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới. Đây còn là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, làm cầu nối và đẩy mạnh hợp tác với Khánh Hòa trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm và có tiềm năng, lợi thế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh, thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tập trung vào hiện đại hóa các ngành dịch vụ, phát triển du lịch chất lượng cao; phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển và logistics gắn với phát triển hạ tầng cảng biển và giao thông; thúc đẩy phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác tốt hơn các tiềm năng của tỉnh gắn với xu thế phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước. Cùng với đó, tỉnh sẽ phát triển mạnh ngành khai thác thủy sản gắn với trung tâm nghề cá lớn và ngành nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tập trung vào các mặt hàng có giá trị kinh tế cao,

xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng thông minh, bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo tồn và phát huy bản sắc đô thị biển, đảo, sông, núi; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đóng vai trò trung tâm kết nối trong vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; có năng lực cạnh tranh và thương hiệu ở tầm khu vực, quốc tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã giới thiệu những tiềm năng, thể mạnh, trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, các lĩnh vực về công nghiệp, du lịch, văn hóa là những trọng tâm mà Khánh Hòa mong muốn các đối tác nước ngoài tìm hiểu, hợp tác.

## MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC

Ông Kho Ngee Seng Roy - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn các lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra những triển vọng còn tiềm năng ở tỉnh Khánh Hòa bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và thực hiện những giải pháp phối hợp để đôi bên cùng có lợi cho cả Khánh Hòa và cộng

**Đồng chí LÊ HỮU HOÀNG - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:** Tôi mong rằng, hội nghị lần này là sự khởi đầu cho những hoạt động kết nối, hợp tác sôi nổi và cụ thể, mang lại hiệu quả cao giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác quốc tế, nhằm hướng tới mục tiêu “Khánh Hòa - Điểm đến thịnh vượng” đối với các tổ chức, đối tác, các nhà đầu tư quốc tế trong tương lai không xa.

đồng quốc tế. Khánh Hòa có môi trường đầu tư thuận lợi với cơ sở hạ tầng tốt và nguồn lao động dồi dào; có vị trí chiến lược, gắn với những thị trường quốc tế lớn là những điểm thu hút đối với các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư. Lãnh sự các nước sẵn sàng làm cầu nối để Khánh Hòa có thể kết nối được với những nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực thể mạnh. “Tháng 4-2023, Tập đoàn Sembcorp của Singapore đã ký một bản ghi nhớ với tỉnh để thăm dò khả năng thành lập thêm một Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Khánh

Hòa. Tôi tin chắc rằng có những công ty của Singapore muốn đầu tư vào đây”, ông Kho Ngee Seng Roy thông tin.

Đại diện các nước tham dự hội nghị đã đặt vấn đề trực tiếp vào những thể mạnh có thể hợp tác. Đại diện Hà Lan mong muốn hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, cảng biển, năng lượng bền vững... Đại diện của Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ tình trong lĩnh vực điện ảnh, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ...

Theo ông Trần Phước Anh - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, ngoại giao kinh tế luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trên tinh thần đó, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò cầu nối giữa lãnh sự đoàn và các địa phương phía nam, tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa quảng bá nhiều hơn nữa đến các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng nhằm huy động nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, sẵn sàng cung cấp thông tin, tham mưu, tư vấn và chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng ghi nhận sự hỗ trợ, làm cầu nối hợp tác từ đại diện các nước. Tỉnh sẽ giao cho các sở, ngành liên quan sớm nghiên cứu, xúc tiến kết nối và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hợp tác với các nước ở những lĩnh vực phù hợp. Qua hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển, kêu gọi đầu tư, hợp tác về thương mại, du lịch, văn hóa, phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các đối tác nước ngoài đẩy mạnh hợp tác với Khánh Hòa trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm và có tiềm năng, lợi thế; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

□ ĐÌNH LÂM - XUÂN THÀNH

Bộ Nội vụ:

## KHẢO SÁT VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ DIÊN KHÁNH

Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn vừa làm việc và khảo sát tại huyện Diên Khánh về xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh. Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn.

Sau khi khảo sát tại một số trục đường chính của huyện, như: Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 27C, Tỉnh lộ 2, Trần Quý Cáp..., Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ làm đầu mối, phối hợp với UBND huyện Diên Khánh và các bộ, ngành bổ sung, cập nhật các thông tin, số liệu, sớm hoàn thiện đề án để Bộ Nội vụ

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Ngày 7-12-2022, UBND tỉnh có quyết định cho chủ trương, giao UBND huyện Diên Khánh xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường trực thuộc, trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện, thị trấn Diên Khánh và 9 xã: Diên Thạnh, Diên Phú, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Toàn, Diên An, Diên Sơn, Diên Điền, Suối Hiệp. Hiện nay, hiện trạng của huyện đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã theo Nghị quyết số 1211, ngày 25-5-2016 và Nghị quyết số 27, ngày 21-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Huyện cũng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh. Huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng đề án nói trên; đang lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040, dự kiến hoàn thành trong tháng 6; tiếp tục triển khai một số quy hoạch, hoàn thiện các quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập phường. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo UBND huyện triển khai đúng trình tự, thủ tục quy định để trình Trung ương thẩm định vào năm 2024, phấn đấu nâng cấp huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

□ N.V

Hôm nay (5-6):

## HƠN 13.300 THÍ SINH DỰ THI VÀO LỚP 10

Hôm nay (5-6), hơn 13.300 thí sinh trong toàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024, với 2 môn Ngữ văn và Toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút).

Theo đó, toàn tỉnh có 28 hội đồng coi thi với 567 phòng thi, đặt tại các trường THPT hoặc THCS ở 6 huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 1.750 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi.

Trước đó, chiều 4-6, các thí sinh đã đến điểm thi để nghe

phổ biến quy chế. Theo lịch thi, sáng 6-6, các thí sinh sẽ dự thi môn thứ 3 là Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút). Thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) thi các môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) cùng đề và lịch thi với thí sinh thi vào các trường THPT công lập khác. Chiều 6-6, thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn dự thi môn chuyên (hình thức tự luận, thời gian làm bài 150 phút, riêng môn chuyên Tin học thi lập trình trên máy vi tính).

□ K.D



## CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG FESTIVAL BIỂN 2023



● Xe Vespa cổ điển hành trên đường Trần Phú.

Hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, ngày 2 và 3-6, Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức chương trình “Lễ hội ẩm thực đường phố và triển lãm bộ sưu tập xe cổ”.

Tại đây, du khách được tận hưởng một không gian lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc: Chèo Sup, bắn cung, trình diễn nhạc cụ dân tộc, thưởng lãm bộ sưu tập xe cổ, thưởng thức ẩm thực đường phố, xiếc thú vui nhộn, chương trình ca múa nhạc, các trò chơi dân gian, xem phim ngoài trời. Bộ sưu tập xe cổ của Champa Island với nhiều loại xe như các đời Vespa, Mobyette, Honda 72, Honda CD 125 Benly, Rebel, Minsk... làm hài lòng những người ưa thích xe cổ. (Xuân Thành)

● Sáng 4-6, hơn 400 xe Vespa cổ từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) để diễu hành trên các tuyến đường chính của TP. Nha Trang, gồm: Trần Phú - Xóm Cồn - 2-4 - Quang Trung - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện

Thuật - Trần Quang Khải.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá về văn hóa - du lịch của TP. Nha Trang, tạo không khí vui tươi, mới lạ cho Festival Biển 2023. (Văn Kỳ)

● Chiều 4-6, tại khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú, đoạn đối diện đường Tuệ Tĩnh (TP. Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Hội cờ người Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Hội cờ người do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức, quy tụ hơn 40 kỳ thủ có thứ hạng cao trong làng cờ Khánh Hòa tham gia thi đấu vòng loại theo thể thức hệ Thụy Sĩ 5 ván, tính điểm (vào các ngày 29 và 30-5) và chọn được 4 kỳ thủ xuất sắc lọt vào bán kết gồm: Huỳnh Văn

Tèo; Lê Hùng Sơn; Đặng Túy; Thân Đức Công.

Sau lễ khai mạc, diễn ra trận bán kết 1 giữa hai kỳ thủ Huỳnh Văn Tèo và Lê Hùng Sơn; ngày 5-6 là trận bán kết 2 giữa hai kỳ thủ Đặng Túy và Thân Đức Công. Hai kỳ thủ giành chiến thắng ở trận bán kết 1 và 2 sẽ tranh tài trận chung kết diễn ra vào ngày 6-6 tới. (P.H)

● Sáng 4-6, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội thi câu cá biển thành phố năm 2023. Hội thi thu hút 100 cần thủ của 20 đội thi (mỗi đội 5 cần thủ) đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia tại vùng biển phía nam đảo Hòn Tre. Các đội tranh tài ở 2 nội dung: Đội có sản lượng câu nhiều nhất; đội có cá kích thước to nhất. Trải qua 5 giờ tranh tài, đội thi xã Vĩnh Ngọc xuất sắc giành giải nhất (đạt sản lượng 15kg cá); đội phường Vạn Thắng giành giải nhì (sản lượng 12,5kg); liên quân phường Phương Sơn - Vạn Thạnh (11kg) và phường Phước Tân (8,8kg) đồng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích đồng đội, giải cá nhân xuất sắc nhất và cần thủ xuất sắc nhất. (A.N)



● Trận đấu bán kết 1 giữa hai kỳ thủ.

## HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

Sáng 3-6, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phối hợp với Hiệp hội Quản trị du lịch Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam”. Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là các giáo sư chuyên ngành của Hiệp hội Quản trị du lịch Hàn Quốc và đại diện các trường đại học, cao đẳng đào tạo du lịch trên toàn

quốc, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, đại biểu thảo luận các chủ đề: Các yếu tố cơ bản để xây dựng một điểm đến du lịch thông minh thành công; quy trình quản lý và phát triển điểm đến thông minh; công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong du lịch thông minh; các giải pháp sáng tạo và tiềm năng phát triển điểm đến thông minh ở Việt Nam; quản lý và bảo vệ môi trường

trong du lịch thông minh. Đại diện Hiệp hội Quản trị du lịch Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thành phố du lịch thông minh ở Busan và đặc khu văn hóa cá voi Jangsaengpo ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc); đồng thời bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng điểm đến du lịch thông minh và phối hợp nghiên cứu về du lịch thông minh.

□ XUÂN THÀNH

## THẢ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÀ TRỒNG PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN TẠI VỊNH NHA TRANG

Hưởng ứng chương trình Festival Biển 2023, Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6), ngày 4-6, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với Câu lạc bộ vịnh đẹp Nha Trang tổ chức lễ hội thả tái tạo nguồn lợi thủy sản và trồng phục hồi rừng ngập mặn tại vịnh Nha Trang.

Trong hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản, có 12.000 con giống cá bè vàng, cá chim và hải sâm cát đã được thả tại 3 địa điểm: Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang, vùng mặt nước vịnh san đảo tại Vega City Nha Trang. Tham gia hoạt động trồng phục hồi rừng ngập mặn, các đại biểu đã trồng 1,4ha đước tại khu vực Đám Bấy (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) và 0,6ha đước khu vực ven sông Tắc (xã Phước Đồng, Nha Trang).

Hoạt động có sự đồng hành của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vega City, Công ty Cổ phần Vinpearl, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền, Công ty TNHH Thiên Hà Nha Trang.

□ HẢI LĂNG



● Các đại biểu thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang.

Tại Nha Trang:

## HƠN 500 ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TAI - THÍNH HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

Vừa qua, tại TP. Nha Trang, Hội Thính học Việt Nam tổ chức hội nghị tai - thính học toàn quốc lần thứ II, năm 2023.

Tại hội nghị, hơn 500 bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về lĩnh vực tai - thính học và ngữ âm liệu trị đã trình bày nhiều nội dung quan trọng, như: Chiến lược và phương pháp dạy âm lời nói cho trẻ nghe kém; bước đầu đánh giá hiệu quả rửa mũi xoang bằng muối ưu trương cho bệnh nhân phẫu thuật nội soi mũi xoang; sàng lọc và đánh giá khiếm thính ở trẻ em, vai trò của xét nghiệm di truyền; can thiệp bằng phản hồi sinh học máy siêu âm trong việc điều trị lỗi phát âm của trẻ nghe kém; hiệu quả lâm sàng của thuốc nhỏ tai OTOSAN...

□ T.LY

Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

## TRAO NHÀ VÀ BÊ CHO 19 HỘ NGHÈO Ở NINH HÒA, VẠN NINH

Ngày 4-6, Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức lễ trao tặng 9 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) và 10 con bê (mỗi con trị giá hơn 10 triệu đồng) cho 19 hộ nghèo tại xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) và xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh).

Đây là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong những năm qua. Toàn bộ số tiền để xây nhà và mua bê tặng hộ nghèo đều do thành viên của 2 đơn vị và các mạnh thường quân trên cả nước đóng góp, nhằm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

□ THÁI THỊNH



Vạn Ninh:

# NỖ LỰC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN



● Chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao quyết định kết nạp đảng viên cho 2 học sinh Trần Phạm Hoàng Điệp và Nguyễn Minh Trí.

Qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 học sinh ưu tú của nhà trường là Trần Phạm Hoàng Điệp (học sinh lớp 12C7) và Nguyễn Minh Trí (học sinh lớp 12C4). Thấy Võ Đức Cao Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, những năm qua, Chi bộ trường luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là học sinh phổ thông. Chi bộ đã chỉ đạo Đoàn trường, các bộ môn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, tạo môi trường cho

các em rèn luyện thông qua các giờ dạy, hội thi, hoạt động trải nghiệm. Các học sinh ưu tú được bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng có tư tưởng chính trị vững vàng, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia phong trào đoàn - hội. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, chi bộ đã cử 28 quần chúng ưu tú, trong đó có 18 học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp mới được 12 đảng viên, trong đó có 4 học sinh.

Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ Khối kinh tế ngoài khu vực nhà nước đã chủ động triển

khai các giải pháp trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Tấn Thoại - Bí thư Chi bộ Khối kinh tế ngoài khu vực nhà nước cho biết: Chi bộ đã phối hợp có hiệu quả với Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo 289) của huyện, các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy các địa phương trong tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thường xuyên rà soát nguồn lao động để chủ

động tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại doanh nghiệp đang làm việc và doanh nghiệp khác. Nhờ đó, đến nay, các chỉ tiêu về tạo nguồn, phát triển đảng viên của chi bộ đều vượt kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, vận động 26 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt 44,4% kế hoạch; kết nạp được 14 đảng viên, vượt 16,6% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân lên 113 đồng chí.

Ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và được các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các đối tượng quần chúng, nhất là đối tượng đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân, học sinh...; chủ động khảo sát, rà soát tại các khu dân cư, đơn vị kinh tế tư nhân, trường học; chú trọng phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị... Tính từ

tháng 10-2020 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 357 đảng viên, đạt 54,09% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; đảng viên được kết nạp trong độ tuổi thanh niên chiếm 65%, trong đó có 6 học sinh; đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.224 đảng viên, sinh hoạt tại 58 tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 498 quần chúng và 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 347 đảng viên dự bị, trong đó quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng dành riêng cho quần chúng, đảng viên dự bị đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; tiếp tục tiến hành khảo sát, rà soát nguồn phát triển đảng viên và quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các đối tượng như: Ngư dân, cán bộ không chuyên trách ở thôn...; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong lao động, sản xuất để phát hiện thêm quần chúng ưu tú... Qua đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 660 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

□ THANH HẢI

## Dấu ấn của một thủ lĩnh đoàn



Không chỉ là một giáo viên tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, thầy Trương Văn Phương - giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa còn là một Bí thư Đoàn trường nhiệt huyết, năng động. Thầy là một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tham gia công tác đoàn từ năm 2017, đảm nhận Bí thư Đoàn trường từ năm 2019, thầy Trương Văn Phương đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện của trường thời gian qua, tạo môi trường cho các đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) phát triển. Trong năm học qua, thầy cùng Đoàn trường đã triển khai 5 hoạt động tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh, thứ Bảy tình nguyện với hơn 1.500 lượt ĐV-TN tham gia. Nhiều hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được Đoàn trường tổ chức tốt thông qua hoạt động thường xuyên, đột xuất và các đợt cao điểm, như: Tổ chức trao quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 75 triệu đồng; hàng năm, tổ chức vận động tặng quà cho chiến sĩ, nhân dân huyện Trường Sa...

Đặc biệt, những năm qua, trong hoạt động xung kích hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do thiên

tai, dịch bệnh, bên cạnh kêu gọi, vận động ĐV-TN tham gia, thầy Phương luôn tiên phong, có mặt tại những nơi khó khăn. Cụ thể như tham gia hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, thiên tai tại miền Trung; tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 600 lượt sinh viên của trường gặp khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp...

Thầy Phương còn là Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, phụ trách mảng hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sinh viên, hướng nghiệp của nhà trường. Trong thời gian phụ trách, thầy đã triển khai, điều hành và đưa vào vận hành mô hình Không gian khởi nghiệp của sinh viên trường, từ đó hỗ trợ, tư vấn cho hàng trăm lượt sinh viên về tư vấn giới thiệu việc làm, tâm lý học đường. Năm 2022, thầy Phương đại diện cho Ban Chỉ huy Quân sự trường tham gia hội thi

Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp thành phố và đoạt giải nhì; tham gia hội thi cấp tỉnh đoạt giải nhất. Đầu tháng 5 vừa qua, thầy là một trong những gương mặt đại diện của tỉnh tham gia hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp quân khu năm 2023 do Quân khu 5 tổ chức và đoạt giải khuyến khích.

Thầy Phương cho biết, với nhiệt huyết của thủ lĩnh đoàn, trách nhiệm của người giảng viên, thầy luôn xác định mỗi công việc mình đang làm đều góp phần giúp các sinh viên, ĐV-TN phát triển hơn. Do đó, mọi công

việc được giao, thầy đều nỗ lực hoàn thành tốt.

Với những kết quả đạt được, thầy Phương đã nhận được nhiều khen thưởng của Trung ương Đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chiến dịch Mùa hè xanh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện; nhiều bằng khen của Tỉnh đoàn, giấy khen của TP. Nha Trang, nhà trường...

□ V. THÀNH

**Thầy CHU ĐÌNH LỘC - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa:** Thầy Trương Văn Phương là một giảng viên, Bí thư Đoàn trường năng động, giỏi chuyên môn, sáng tạo trong công việc và công tác đoàn. Ở bất cứ cương vị nào, thầy Phương cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ để thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cũng như công tác đoàn, công tác xã hội... của nhà trường.

**Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ X (2022 - 2023) do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức mới đây đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia với 424 sản phẩm dự thi. Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi năm nay có những đổi mới, sáng tạo, nhiều giải pháp hay, mới mẻ...**

# Sân chơi sáng tạo cho tuổi nhỏ



● Lãnh đạo tỉnh trao giải nhì cho 2 em Nguyễn Thiên Quân (trái) và Cao Minh Đức.

Đạt giải nhì cuộc thi với sản phẩm tin học: Mèo vượt chướng ngại vật, 2 em Nguyễn Thiên Quân và Cao Minh Đức (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP. Nha Trang) rất vui. Quân và Đức cho biết, nhờ trải qua một lớp lập trình ở trường, với niềm đam mê tin học, các em thường xuyên luyện tập các phần mềm dạng này nên khá thành thạo trong việc lập trình. Phần mềm được lấy ý tưởng từ trò chơi Geometry Dash (hình khối va chạm), các em đã lập trình thay hình vuông bằng chú mèo biết đi, biết bay cho sinh động hơn, thay cả màn hình sân khấu. Đồng thời, phần mềm điểm sẽ lưu lại khi người chơi hoàn thành trò chơi... Để hoàn thành phần mềm, Quân được phân công viết câu lệnh, còn Đức vẽ chướng ngại vật và nhân vật. Cả 2 mất hơn 1 tháng mới hoàn thành sản phẩm dự thi của mình.

Lần đầu dự thi, sản phẩm Trạm sạc điện thoại công cộng sử dụng năng lượng mặt trời của em Cao Minh Vũ (Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội

Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, **đồng chí TRẦN HÒA NAM - Phó Chủ tịch UBND tỉnh** đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cuộc thi thực sự trở thành phong trào học tập, lao động sáng tạo về khoa học - công nghệ ở lứa tuổi học sinh; các nhà trường, cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn, hội, đội cần đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, áp dụng có hiệu quả sáng kiến, giải pháp, khoa học công nghệ vào thực tiễn...

trú Khánh Vĩnh) đã được Ban Giám khảo đánh giá cao và đoạt giải ba tại cuộc thi. Vũ cho biết, người dân dùng điện thoại di động ngày càng nhiều, kèm theo những thiết bị khác nên dễ hết pin, nhất là những người cần liên hệ công việc nhưng lại đang ở nơi công cộng. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng mặt trời nơi đâu cũng có, chỉ cần mua sắm thiết bị lắp đặt ở những nơi công cộng là có thể đáp ứng nhu cầu. Trạm sạc có nhiều ưu điểm như: Dễ sử dụng, chi phí không cao, nguyên liệu dễ tìm, khả năng áp dụng rộng rãi, mang tính cộng đồng cao... Nguyên vật liệu của em gồm: Tấm pin năng lượng mặt trời 100W; bộ điều khiển sạc; ắc quy 12V, 20A; dây cáp sạc đa năng; tủ điện và hệ thống giá đỡ bằng sắt là đủ cho trạm sạc ra đời. Mô hình có thể nâng cấp để

sạc cho máy tính xách tay, máy tính bảng hay xe đạp điện...

Ngoài ra, còn có rất nhiều đề tài, sản phẩm tham gia cuộc thi. Tất cả đều rất thiết thực, có sản phẩm áp dụng công nghệ mới nhất như AR (thực tế ảo) hay cảm biến vân tay... Có thể kể đến như: Thiết bị chống cận thị và gù lưng ở trẻ em; gậy biết nói hỗ trợ người khiếm thị; cửa mở bằng vân tay và wifi; thiết bị theo dõi nhiệt độ và pH môi trường nuôi thủy sản; thảo mộc làm nguyên liệu chế biến xà phòng bảo vệ da...

Theo ông Nguyễn Đắc Tài - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cuộc thi năm nay có sự đổi mới về thể lệ. Theo đó, sản phẩm dự thi yêu cầu phải có chất lượng, tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả, có khả năng áp dụng vào thực tiễn. Liên hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện cho học sinh các huyện, thị xã, thành phố tham gia gửi hồ sơ đăng ký mô hình sản phẩm dự thi một cách dễ dàng, thuận lợi. Sản phẩm dự thi lần này rất đa dạng, phong phú, có chất lượng khá cao, tập trung với nhiều giải pháp mới, sáng tạo.

□ Q.V

## Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: **LẬP ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG**

Sáng 3-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức họp để thực hiện đề tài "Xây dựng đề án thành lập trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương". Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ cá Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo đó, hội đồng đã thống nhất giao Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì nhiệm vụ, thời gian thực hiện đề tài trong 8 tháng.

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất mô hình trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương tại Khánh Hòa tập trung theo hướng: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao; xây dựng nền tảng tích hợp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển các lĩnh vực chưa được quan tâm, như: Công nghệ chăm sóc sức khỏe, logistics, năng lượng tái tạo, carbon xanh... Trước mắt, ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực: Công nghệ vật liệu; công nghệ lai và tạo giống; công nghệ nuôi biển mở; công nghệ khai thác và chế biến thủy sản; công nghệ sinh học biển; công nghệ phục hồi sinh thái biển...

Các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến xung quanh những vấn đề về các mô hình trong nước, tính hiệu quả của các mô hình này; làm rõ hiện trạng, cơ chế và xây dựng đề án; kinh phí để tổ chức hội thảo, tham quan, mời chuyên gia nước ngoài; các vấn đề về an ninh quốc phòng, cơ chế huy động chuyên gia trong và ngoài nước...

□ V.L

## Bệnh viện Đa khoa tỉnh: **KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI BỆNH VIỆN CỦA PHÁP**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Nhóm Bệnh viện Nam Bretagne (Pháp) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế với tên gọi "Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam".

2 bên đã ký kết các nội dung: Tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Khánh Hòa thông qua việc thành lập mạng lưới thí điểm về năng lực chăm sóc sức khỏe chu kỳ sinh sản trên phạm vi toàn tỉnh; nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ từ trước đến sau khi sinh con; đào tạo các kỹ thuật hiện đại và chuyên ngành mới thông qua các khóa thực tập, chương trình hội thảo, các chuyến đi thực tế, tư vấn từ xa... 2 bên còn phối hợp trong hoạt động y tế theo mạng lưới chăm sóc sức khỏe chu kỳ sinh sản, như: Tổ chức các kênh chăm sóc, phân loại các dịch vụ y tế và trang thiết bị y tế liên quan; giám sát trẻ nhỏ có nguy cơ cao về các rối loạn phát triển thần kinh; tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, đặc biệt đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2007, Nhóm Bệnh viện Nam Bretagne và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai việc hợp tác trên cơ sở những cuộc trao đổi giữa 2 quốc gia Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Năm 2011, 2 đơn vị chính thức tiến hành ký kết hợp tác, sau đó gia hạn 3 năm ký kết một lần.

□ C.ĐAN



● Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác.

Cuộc thi năm nay có 274 trường tiểu học, 119 trường THCS, 22 trường THPT, 9 trường trung cấp nghề đóng góp 424 sản phẩm dự thi ở các lĩnh vực: Đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện môi trường; dụng cụ gia đình, đồ chơi trẻ em; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Ban tổ chức đã trao 68 giải. Trong đó, có 3 giải nhì, 6 giải ba và 59 giải khuyến khích cho các nhóm có đề tài.

**TỔ CHỨC DẠY HỌC  
CHẶT CHẼ, ĐỒNG BỘ**

Trường Đại học Nha Trang là một cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp học có uy tín, với nền tảng, thể mạnh là lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu về khoa học nghề cá và nuôi trồng thủy sản cấp quốc gia; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển Việt Nam, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Cùng với đó, nhiều năm qua, nhà trường đã đưa môn Giáo dục QP-AN vào chương trình học chính khóa; đồng thời lấy kết quả học tập môn học này là điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên. Nhà trường đã xây dựng chương trình môn Giáo dục quốc QP-AN theo tín chỉ phù hợp với từng đối tượng, triển khai kịp thời, thống nhất đồng bộ với các chuyên ngành đào tạo khác. Công tác giáo dục, huấn luyện cho sinh viên được tổ chức chặt chẽ từ xây dựng giáo án bài giảng đến phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập...

Bên cạnh việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, môn Giáo dục QP-AN còn trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp, như: Điều lệnh đội ngũ; điều lệnh quản lý bộ đội; hiểu biết về trang bị, vũ khí, chất nổ... Từ đó, giúp sinh viên làm quen với môi trường quân sự, rèn luyện tác phong chính quy, chấp hành kỷ luật, góp phần hình thành ý thức, lối sống có trách nhiệm, lành mạnh, nền nếp, khoa học... Em Dương Tường Đoan - sinh viên Khoa Ngoại ngữ chia sẻ: "Môn Giáo dục QP-AN tạo cho chúng tôi môi trường kỷ luật để rèn luyện

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG:**

# Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh

Những năm qua, cùng với sự phát triển của các ngành đào tạo, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) luôn được Trường Đại học Nha Trang quan tâm, triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào nền nếp. Qua đó, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.



● Sinh viên Trường Đại học Nha Trang trong giờ học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

tác phong cơ bản và những kỹ năng cần thiết, như: Băng bó vết thương, tháo lắp súng, các tư thế bắn súng... Qua đó, bản thân tôi xác định được trách nhiệm, nếu khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng phục vụ".

**TẬP TRUNG  
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG**

5 năm qua, Trung tâm Giáo dục QP-AN, Trường Đại học Nha Trang đã giảng dạy môn Giáo dục QP-AN cho gần 17.500 sinh viên. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, ngoài nội dung giáo dục QP-AN theo chương trình, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao sau huấn

luyện; tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng trên địa bàn... Qua các hoạt động, sinh viên được tiếp xúc với những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử về quá trình chiến đấu, xây dựng và trường thành của lực lượng vũ trang tỉnh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; làm nhiệm vụ quốc tế cao cả và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; tầm quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Từ đó, mỗi sinh viên thấy được trách nhiệm của mình

trong học tập, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nhà trường đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử cán bộ biệt phái là sĩ quan sang làm công tác giảng dạy môn Giáo dục QP-AN. Đây là điều kiện rất thuận lợi để đảm bảo nâng cao chất lượng môn học.

Một trong những nét nổi bật là nhà trường đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy môn Giáo dục QP-AN có trình độ, chuyên môn vững vàng; 100% giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, hàng năm được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi do các cấp tổ chức. Để nâng cao hơn nữa chất

lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục QP-AN, nhà trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, điều hành kế hoạch huấn luyện; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học tích cực nhằm kích thích tính năng động, sáng tạo của sinh viên. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học nhằm cung cấp cho sinh viên những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động quân sự, QP-AN, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn sinh viên trong quá trình học tập. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nâng cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Ánh Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục QP-AN, Trường Đại học Nha Trang cho biết: "Trong quá trình đào tạo, chúng tôi luôn coi trọng nâng cao chất lượng bằng những giải pháp thiết thực. Nhờ vậy, không chỉ nâng cao nhận thức, giáo dục kiến thức QP-AN cho hàng chục nghìn sinh viên, mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc".

□ THẾ ANH

**Quân khu 5:**
**KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ  
TẠI SƯ ĐOÀN BỘ BINH 305**

Đoàn công tác số 3 của Quân khu 5 do Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 305.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận những kết quả mà Sư đoàn Bộ binh 305 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những mặt cần phải khắc phục trong thời gian tới. Thiếu tướng Cao Phi Hùng yêu

cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh cho đội ngũ cán

bộ, chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu cao; chuẩn bị tốt mọi mặt cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

□ NAM ANH



● Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 305.

**Cam Ranh:**
**CÓ 40 CON ĐƯỜNG  
CỤ CHIẾN BINH TỰ QUẢN**

Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội CCB TP. Cam Ranh năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023.

Đoàn công tác kết luận, Hội CCB TP. Cam Ranh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý hội viên, duy trì sinh hoạt hội cơ sở, chi hội đúng quy định, có nhiều tiến bộ.

Theo báo cáo, hiện nay, Hội CCB thành phố có 16 hội cơ sở, với 1.456 hội viên. Năm 2022, có 16/16 cơ sở hội đạt đơn vị

trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc (chiếm 28%); 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98,8% hội viên đạt hội viên gương mẫu. Hội CCB thành phố đã xây dựng được 4 câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giới cấp xã; 9 câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường; 40 con đường CCB tự quản. Hiện nay, Hội CCB thành phố quản lý 612 hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 23,2 tỷ đồng (nợ quá hạn dưới 0,1%)...

□ XUÂN GIA

## TIỀN THUẾ LÀ CỦA DÂN, DO DÂN ĐÓNG GÓP ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (DN), tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, tình trạng một số DN, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng HĐĐT để xuất khống, mua, bán hóa đơn vẫn còn diễn ra.

# TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

### XỬ LÝ NHIỀU TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, từ ngày 30-6-2022, 100% DN, tổ chức đang hoạt động và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang sử dụng HĐĐT. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 16 triệu HĐĐT được lập, trong đó có hơn 4 triệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Việc triển khai sử dụng HĐĐT đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng (tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn; giảm thiểu thủ tục hành chính; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin... cho người nộp thuế - NNT); đồng thời giúp cơ quan thuế thực hiện phân tích thông tin, đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, qua khai thác, sử dụng dữ liệu HĐĐT, trên địa bàn tỉnh vẫn phát hiện một số đối tượng thành lập DN để mua bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Theo đó, một số đối tượng đã thành lập nhiều DN cùng một người đại diện

pháp luật trên cùng một địa bàn nhằm xuất hóa đơn lòng vòng, không có hàng hóa, dịch vụ... với mục đích để NNT lập hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng; sử dụng hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ thực tế để kê khai thuế, hạch toán chi phí; thời gian thành lập DN hoạt động rất ngắn nhưng đã xuất số lượng hóa đơn lớn. Ngoài ra, tình trạng thành lập DN với mục đích mua bán hóa đơn, sau đó bỏ địa chỉ kinh doanh trên địa bàn vẫn diễn ra phức tạp.

4 tháng đầu năm nay, qua thanh tra tại trụ sở NNT và rà soát hồ sơ tại cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh đã xử phạt 54 trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp, 2 trường hợp không hợp pháp hóa đơn với tổng số thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính 872 triệu đồng. Đồng thời, ngành thuế đã chuyển tin báo sang cơ quan điều tra 19 trường hợp có dấu hiệu mua, bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

### TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh

cho biết, ngày 12-4, Bộ Tài chính đã có Công điện số 01 về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT. Ngày 24-4, Tổng cục Thuế đã công bố hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác phân tích, quản lý rủi ro sử dụng HĐĐT. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn của DN; tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT, đẩy mạnh việc kiểm soát đối chiếu dữ liệu HĐĐT để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm sử dụng hóa đơn; định kỳ đối chiếu hóa đơn trên hệ thống HĐĐT với dữ liệu NNT kê khai đối với toàn bộ NNT đang quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác rà soát dữ liệu trên ứng dụng HĐĐT với hồ sơ kê khai của NNT, ứng dụng quản lý rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn kết hợp với dữ liệu kê khai của NNT, tình hình thực tế quản lý thuế tại địa phương. Trong đó, đặc biệt tập trung vào những NNT có rủi ro cao. Đồng thời, phối



● Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho người nộp thuế.

hợp chặt chẽ với công an đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm vi phạm về hóa đơn; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh siết chặt lại quy định thành lập DN mới, kiểm soát lại thông tin cá nhân tham gia thành lập DN; tăng cường kiểm tra đột xuất, xử phạt các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến NNT về các hành vi bị cấm trong quản lý thuế và lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; các hành vi mua, bán sử dụng trái phép hóa đơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự; công khai các

trường hợp vi phạm.

Đối với việc ngăn chặn hoạt động rao bán hóa đơn trên mạng, vừa qua, Tổng cục Thuế có Công văn số 1448 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin rao bán HĐĐT trên không gian mạng. Từ đó, Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế sẽ đẩy mạnh rà soát thông tin có nội dung rao bán HĐĐT không hợp pháp trên nền tảng không gian mạng; thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân bán trái phép HĐĐT để xử lý theo quy định.

□ CẨM VĂN

## ĐẨY MẠNH HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 2099 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị

gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục trưởng cục thuế các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý

hoàn thuế GTGT trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế (NNT) và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau; đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho NNT về

tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho NNT, đảm bảo công khai, minh bạch; với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho NNT theo quy định, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho NNT.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho NNT được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của cục thuế; trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của cục thuế thì báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời

hướng dẫn xử lý. Các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trực lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước; đối với những trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... Cùng với đó, các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

□ K. HÀ



● Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người dân.



Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas:

# CHỜ RÀ SOÁT QUY HOẠCH

Tuy đã được triển khai từ năm 2015 nhưng đến nay, Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas (TP. Nha Trang) vẫn chỉ nằm trên giấy. Điều này khiến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thậm chí có những trường hợp bị lũ cuốn trôi nhà không được xây dựng lại, phải đi ở thuê...

## KHỔ VÌ DỰ ÁN TREO

Vừa qua, hàng chục hộ dân phường Vĩnh Trường (Nha Trang) gửi đơn đến Báo Khánh Hòa phản ánh tình trạng Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas chậm triển khai ảnh hưởng đến cuộc sống.

Bà Đặng Thị Anh Đào (phường Vĩnh Trường) cho biết, anh chị em trong gia đình bà có hơn 10ha đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Toàn bộ đất nằm trên một quả đồi được trồng các cây ăn quả và cây lâu năm, như: Xoài, mít, xà cừ, keo... Mỗi năm, gia đình thu nhập từ những cây trồng này khoảng 200 triệu đồng. "Năm 2016, chủ đầu tư cùng các ngành chức năng Nha Trang kiểm kê đất đai để thực hiện dự án. Từ đó đến nay, chúng tôi không được sử dụng diện tích đất này nữa. Khoản thu nhập từ cây trái không còn, cây cối không được chăm sóc đều cần cỗi, gãy đổ. Thế nhưng suốt từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư chưa chi trả bồi thường. Chúng tôi muốn biết dự án có triển khai hay không? Nếu không triển khai thì trả lại đất để người dân đầu tư trồng trọt, phục vụ cuộc sống", bà Đào nói.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nằm trong vùng dự án có nhà bị lũ cuốn trôi năm 2018 không được dựng lại, phải đi ở thuê, cuộc sống rất cơ cực. Bà Trần Thị Chín (tổ 2 Trường Sơn, Vĩnh Trường) cho biết: "Đợt lũ năm 2018 đã khiến nhà tôi mất đi chị dâu và cháu. Căn nhà của gia đình khoảng 60m<sup>2</sup> bị lũ cuốn trôi. Sau khi mất người thân, nhà cửa, gia đình tôi đã xin chính quyền địa phương cất lại một căn nhà tạm, nhưng không được chấp nhận vì khu vực này nằm trong vùng Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas. Không còn nhà ở, gia đình tôi phải đi ở trọ trong suốt nhiều năm qua. Hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, vậy mà mỗi tháng gia đình tôi còn phải tốn mấy triệu đồng tiền thuê nhà. Tôi tha thiết mong Nhà nước có chính sách tháo gỡ khó khăn, giải quyết cho người dân để sớm được cất nhà. Nếu dự án tiếp tục triển khai thì bố trí cho người dân nơi ở mới, sớm an cư".



● Một căn nhà nằm trong vùng dự án bị lũ cuốn trôi năm 2018, không được phép dựng lại, người dân phải đi thuê nhà trọ nhiều năm nay.

Bà Hồ Thị Kim Hồng - người dân bị mất nhà chia sẻ: "Tôi bị vùi lấp trong đợt lũ năm 2018 đúng 9 giờ. Tôi cảm thấy mình may mắn khi thoát nạn lần ấy, dù bị gãy tay và đi TP. Hồ Chí Minh mổ 3 lần. Thế nhưng, căn nhà của gia đình bị cuốn trôi thì chẳng thể làm lại. Tôi xin làm tạm căn nhà nhưng không được chính quyền chấp nhận. Sau đó, tôi bị tai biến, điều trị 18 tháng, nay đã đỡ, nhưng mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đầu chồng tôi. Chúng tôi quá khó khăn, dịch Covid-19 hoành hành 2 năm liên tiếp, ăn đong từng ngày. Cứ đến tháng lại lo lắng tiền trọ, tiền con cái học hành. Nếu có nhà tạm thì gia đình đỡ được một khoản chi phí lớn".

## CHỜ QUY HOẠCH

Tìm hiểu được biết, Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas do Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2015. Dự án nằm trên núi Chụt, rộng 62,7ha. Trong đó, diện tích khu đô thị rộng gần 20ha, trồng rừng cảnh quan gần 43ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 4.700 người. Dự án sẽ cung cấp khoảng 234 lô đất biệt thự, 122 lô đất nhà ở thấp tầng và 52 lô đất tái định cư. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 460 tỷ đồng. Dự án có ranh giới phía bắc giáp đồi núi và khu dân cư, phía nam giáp Khu biệt thự Anh Nguyễn và Khu biệt thự Ocean View, phía đông giáp đường Trần Phú, phía tây giáp dự án Khu đô thị Mipeco.

Được biết, đây là dự án Nhà nước thu hồi đất, đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 13/2014 và Nghị quyết số 19/2017. Dự án đã triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thông báo về việc thu hồi đất ngày 21-4-2015 của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện thu hồi đất trong 2 năm 2015 - 2016. Dự án có 660 trường hợp bị ảnh hưởng tại 2 phường Vĩnh Trường và Vĩnh

Nguyên. Năm 2016, Hội đồng bồi thường của thành phố đã họp và niêm yết phương án thẩm định được 59 trường hợp với 83 thửa. Tuy nhiên, đến nay, dự án không triển khai, không đưa ra giá đền bù. Như vậy, có thể khẳng định, đến nay, thời gian thực hiện của thông báo thu hồi đất đã hết hiệu lực.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, theo Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu cho dự án là ngày 5-6-2017, tiến độ dự án thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng là 14 tháng nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục gia hạn nên thành phố chưa phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, năm 2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 555, chỉ đạo tạm dừng các dự án liên quan thuộc khu vực đồi núi, chờ Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung. Sau khi quy hoạch chung được duyệt mới tiến hành lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Mới đây, trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề này, UBND tỉnh nêu rõ: "Qua rà soát, Dự án Khu đô thị The Forest Hill Hotel và Villas đã được ghi trong kế hoạch thu hồi đất năm 2015 - 2022 của TP. Nha Trang và theo quy định trên thì dự án chưa quá 3 năm (3 năm liền không có trong kế hoạch thu hồi đất). Như vậy, việc thực hiện thu hồi đất đối với dự án này là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, đến nay, dự án đã hết thời hạn thu hồi đất theo thông báo ngày 21-4-2015 của UBND tỉnh. Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích còn lại của dự án, UBND tỉnh đang xem xét nội dung tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường để ủy quyền cho UBND TP. Nha Trang thực hiện việc điều chỉnh tên và gia hạn thời gian thu hồi đất tại thông báo năm 2015".

□ THÀNH NAM

Bộ Giao thông vận tải:

## ĐỀ XUẤT GIA HẠN THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ TÀU LẶN TẠI VINH NHA TRANG ĐẾN NĂM 2025

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị gia hạn thời gian thí điểm triển khai dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang.

Trước đó, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, Công ty Cổ phần Vinpearl đã thực hiện thí điểm dịch vụ tàu lặn tại khu vực Bãi Bàng và khu vực Hòn Một trong vịnh Nha Trang từ tháng 2-2021 đến tháng 4-2023. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 và tình hình thời tiết đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và thời gian khai thác thực tế (chỉ 159 chuyến, 69 ngày). Các chuyến lặn chở khách đều được thực hiện an toàn, không có sự cố phát sinh. Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện thí điểm hoạt động lặn của Công ty Cổ phần Vinpearl đến trước tháng 3-2025. Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện thí điểm; đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung phục vụ cho công tác quản lý.

Được biết, Công ty Cổ phần Vinpearl sử dụng tàu lặn Deep View DV100 - 24 do Hãng Triton Submarine (Hoa Kỳ) sản xuất để thí điểm khai thác dịch vụ tàu lặn du lịch. Tàu lặn chạy bằng điện, không gây ồn, không gây ảnh hưởng đến sinh thái biển. Tàu có thể chở được 24 khách, thủ thủy đoàn gồm 2 người. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 3 hải lý/giờ, tương đương 5,5km/giờ. Vinpearl khai thác 1 chuyến tàu 30 phút, một ngày khai thác tối đa 10 chuyến trong điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Bãi Bàng hoặc đảo Hòn Một.

□ XUÂN THÀNH



● Khách đi tàu lặn của Vinpearl ở vịnh Nha Trang.

## Phản hồi

### UBND TỈNH YÊU CẦU KHẨN TRƯƠNG VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÍA BẮC

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến nội dung phản ánh trên Báo Khánh Hòa ngày 15-5 về "Nước thải chảy trực tiếp ra biển" tại vị trí của xã Hòn Một, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang).

Theo đó, nguyên nhân khiến khu vực cửa xả Hòn Một ô nhiễm và phát sinh nước thải là do hiện nay, tại lưu vực thoát nước ở cửa xả này, Dự án Môi trường bền vững - Tiểu dự án TP. Nha Trang (Dự án CCSEP) do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư tuy đã lắp đặt tuyến cống cấp 3 đấu nối nước thải, nhưng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc chưa xây dựng xong (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023) nên nước thải chưa được đấu nối đồng bộ để thu gom, xử lý. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành thử Nhà máy xử lý nước thải phía bắc để đồng bộ hệ thống thoát nước của thành phố, giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy ra biển.

□ CHÍ TRUNG

Hội Cựu chiến binh xã Ninh Vân:

# TÍCH CỰC THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



● Các thành viên câu lạc bộ tham gia thu gom rác thải.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa luôn tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt, hội đã thành lập Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Với đặc thù là địa bàn ven biển, lại nằm cách xa trung tâm thị xã, những năm trước, vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là việc xử lý rác thải trong khu dân cư rất khó khăn, người dân địa phương vẫn có thói quen vứt rác ra biển, trong khi các mô hình thu gom rác thải hoạt động không hiệu quả. Do vậy, công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường luôn được chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, tìm nhiều giải pháp để khắc phục, cải thiện tình trạng nói trên. Trước đây, có một đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã theo hình thức xã hội hóa, nhưng chỉ được một thời

gian ngắn thì nghỉ vì không có lãi. Tiếp đó, một hộ dân cùng hợp đồng với địa phương để phụ trách hoạt động này, sau đó cũng phải nghỉ với lý do tương tự.

Ông Võ Tấn Ninh - Chủ tịch Hội CCB xã Ninh Vân cho biết, với những khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường tại địa phương, năm 2016, Hội CCB xã đã đề xuất với Đảng ủy, UBND xã và tổ chức hội cấp trên thành lập Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường. Từ đó đến nay, câu lạc bộ ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, hoạt động đi vào nền nếp và hiệu quả, được người dân địa phương đồng tình hưởng ứng. Các thành viên

câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động, góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, từng bước xóa bỏ thói quen vứt rác không đúng nơi quy định. Đặc biệt, ngay sau khi câu lạc bộ đi vào hoạt động, Hội CCB xã đã thành lập tổ thu gom rác thải do các thành viên câu lạc bộ đảm nhận. Thời gian đầu, với phương tiện vận chuyển rác là xe ba gác, hàng ngày, các thành viên trong tổ không quản ngại khó khăn, tích cực đi thu gom rác thải trong khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học vận chuyển đến bãi rác tập trung của xã để xử lý. Sau một thời gian, để giảm bớt sức lao động,

nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác, ông Nguyễn Công Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã và cũng là thành viên của tổ đã đầu tư mua 1 chiếc xe tải để vận chuyển rác. Hiện tại, hơn 10 thành viên của câu lạc bộ được chia làm 3 kíp luân phiên thực hiện việc thu gom rác theo lịch cách nhật. Mỗi ngày, lượng rác thu gom dao động từ 1 đến 2 chuyến xe.

Hiện nay, trên địa bàn xã không còn cảnh rác thải vứt bừa bãi dọc bãi biển, những con đường, bãi đất trống trong khu dân cư. Một người dân ở thôn Đông (xã Ninh Vân) cho biết: "Từ khi có tổ thu gom rác thải của Hội CCB xã đến từng hộ thu gom rác, thường

xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên người dân đã bỏ hẳn thói quen vứt rác bừa bãi, tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện rõ rệt".

Ông Trà Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Ninh Vân cho biết: "Thời gian qua, các cán bộ, hội viên Hội CCB xã luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng mô hình Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường của hội hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần giữ vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

□ THẾ ANH

Tuy vụ án đánh bạc ở TP. Nha Trang đã được xét xử sơ thẩm nhưng cấp này chưa làm rõ được lý lịch tư pháp của một bị cáo, cũng chưa giải quyết được triệt để số tiền dùng để đánh bạc. Đây là lý do để tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

## LẬP TRƯỜNG ĐÁ GÀ CÁ ĐỘ

Theo hồ sơ, đầu tháng 7-2019, Đặng Kim Phương (sinh năm 1980, trú phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) mở trường gà tại khu đất trống của gia đình cho nhiều người đến đá gà cá độ. Phương chuẩn bị giấy ghi phôi, mảnh gà (nơi để gà đá) và nhiều đồ dùng phục vụ đá gà. Mỗi chủ gà cá độ phải trả cho Phương 500.000 đồng tiền trường (phí phục vụ). Ngoài ra, Phương còn bán nước giải khát, đồ ăn cho người tham gia cá cược và người xem.

Ngày 4-3-2020, 2 người tên Tự và Luận (chưa xác định được lai lịch) liên hệ với Phương để đá độ tại trường gà, Phương đồng ý và nhận của mỗi người 500.000 đồng. Trưa cùng ngày, khi cặp gà đang đá độ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Điều tra xác định có 9 người tham gia cá độ.

Vụ đánh bạc ở Nha Trang:

# TÒA TUYÊN HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM



● Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 14-6-2022, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử sơ thẩm và nhận định, bị cáo Phương đã dùng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cho các con bạc tham gia cá cược với tổng số tiền cá cược 103,2 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Phương đủ yếu tố cấu thành tội gá bạc. Hành vi của bị cáo Nguyễn Phan Thành Phong (sinh năm 1976, trú phường Vĩnh Nguyên) và 3 bị cáo khác đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Bị cáo Phong có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đánh bạc, đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên

thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, là tình tiết định khung hình phạt. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phương 1 năm tù về tội gá bạc, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Phong 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc. Các bị cáo khác cũng đã bị tuyên phạt. Sau đó, bị cáo Phương kháng cáo xin miễn giảm hình phạt; bị cáo Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

## MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯA ĐƯỢC LÀM RÕ

Ngày 25-5, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án này. Tại phiên tòa,

đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị tòa hủy bản án sơ thẩm với lý do: Án sơ thẩm xác định bị cáo Phong có 2 tiền án, đã tái phạm, chưa được xóa án tích lại phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, là tình tiết định khung. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm ngày 6-9-1994 của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang cho thấy, bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 22-5-1994. Giấy khai sinh (bản sao) của bị cáo cho thấy bị cáo sinh ngày 23-6-1976; còn căn cước công dân ghi ngày sinh là 5-6-1976. Như vậy, đến ngày phạm tội 22-5-1994, bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Mặt khác, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, theo quy định không phải chịu án tích đối với bản án năm 1994. Ngày sinh của bị cáo trên giấy khai sinh và trên căn cước công dân cũng không khớp. Do vậy, cần điều tra làm rõ để xác định chính xác tuổi của bị cáo, từ đó có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo tại bản án ngày 14-6-2022 thuộc trường hợp tái phạm

hay tái phạm nguy hiểm.

Đối với số tiền tịch thu, nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ xác định, Đinh Văn Ni cá cược 29 triệu đồng; Nguyễn Đức Hoàng cá cược 28,5 triệu đồng; Phạm Đứng cá cược 5,35 triệu đồng; Phong cá cược 34,2 triệu đồng. Nhưng bản án sơ thẩm ngày 14-6-2022 lại chỉ tuyên tịch thu, nộp ngân sách 37,51 triệu đồng theo giấy nộp tiền ngày 22-3-2021 (trong đó, thu của Phương 1 triệu đồng tiền xâu, của Hoàng 12,08 triệu đồng, của Phong 14,83 triệu đồng, của Đứng 9,6 triệu đồng). Điều này chưa bảo đảm khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần tiếp tục xem xét truy thu số tiền dùng để đánh bạc sung ngân sách nhà nước theo quy định.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát và nhận định, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, nên tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

□ NGUYỄN VŨ

## Thời sự quốc tế

# ĐỐI THOẠI SHANGRI-LA: CÁC LÃNH ĐẠO CỦA HƠN 20 CƠ QUAN TIN BÁO LỚN HỢP KÍN

Ngày 4-6, các quan chức cấp cao từ hơn 20 cơ quan tin báo lớn trên thế giới đã tổ chức cuộc họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Các cuộc họp như vậy thường được Chính phủ Singapore chủ trì và tổ chức kín đáo tại một địa điểm riêng biệt song song với Đối thoại Shangri-

La. Trước đó, chưa có báo cáo nào về việc sẽ diễn ra cuộc họp này bên lề Đối thoại Shangri-La trong năm nay. Kênh truyền hình Channel NewsAsia dẫn nguồn tin cho biết đây là cuộc họp cố định quan trọng trong chương trình nghị sự "chìm" quốc tế. Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, bà Avril Haines

tham dự sự kiện trong khi Trung Quốc nằm trong số các quốc gia khác cũng có mặt, bất chấp căng thẳng giữa hai siêu cường. Người đứng đầu cơ quan thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài của Ấn Độ Samant Goel cũng tham dự cuộc họp trên.

□ Theo TTXVN

## NGA SẴN SÀNG ĐỐI THOẠI VỀ CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT TẠI UKRAINE

Ngày 3-6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại, tìm giải pháp hòa bình cho các mục tiêu của Moskva liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong chương trình "Moskva. Kremlin. Putin" của kênh truyền hình Rossiya-1, ông Peskov nêu rõ, nhà lãnh đạo Nga đã, đang và sẽ cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào liên quan các mục tiêu tại Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, theo ông Peskov, phương Tây không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào khác để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine ngoài chiến trường. Trước đó, khi trả lời câu hỏi liệu Moskva có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đại diện nào của chính quyền Kiev hiện nay hay không, ông Peskov

đã bày tỏ nghi ngờ điều này. Ông giải thích rằng luật pháp Ukraine cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền Nga.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 3-6, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ đề xuất hòa bình do Indonesia đưa ra cũng như bác bỏ đề xuất ngừng bắn và thành lập khu phi quân sự (tương tự mô hình ở Triều Tiên và Hàn Quốc) giữa Nga và Ukraine, do lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giám sát. Đề xuất này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đưa ra trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng nhiều nước, trong đó có Ukraine và Mỹ.

□ Theo TTXVN

## Thế giới 24 giờ qua

● Sáng 4-6, phi hành đoàn tàu Thần Châu-15 của Trung Quốc đã quay trở về Trái Đất sau 6 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ đầu tiên của nước này. Khoang trở về của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15 mang theo phi hành đoàn gồm 3 người, đã hạ cánh thành công xuống bãi đáp Đông Phong ở sa mạc Gobi thuộc Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Theo thông báo của Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, 3 phi hành gia đã trở về trong tình trạng sức khỏe tốt, đánh dấu sự thành công của sứ mệnh Thần Châu-15.

● Giới chức Ấn Độ ngày 4-6 đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc vào lúc 19 giờ ngày 2-6 theo giờ địa phương giữa 3 đoàn tàu hỏa, làm ít nhất 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong hơn 20 năm qua. Một quan chức đường sắt Ấn Độ tiết lộ sai sót đèn hiệu vào đường ray có thể đã gây ra vụ va chạm ba đoàn tàu.

□ P.V (Tổng hợp)

## THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

# ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL BIỂN 2023

*Tài trợ Chính*



**VINGROUP**



**SUN GROUP**

*Tài trợ Kim Cương*



**KVG**  
KHANH VINH GROUP

*Tài trợ Vàng*



YẾN SÀO KHÁNH HÒA



**GELEXIMCO**  
TỔNG HỢP NGUỒN LỰC - CHIA SẺ THÀNH CÔNG



KN CAM RANH



KHATOCO

*Tài trợ Bạc*



Mang đến những điều bạn muốn



**AGRIBANK**



**VINH THAI**  
URBAN DEVELOPMENT CORPORATION



**HYUNDAI VIETNAM SHIPBUILDING**

*Đơn vị hỗ trợ*



HAQUANG LAND



**Diamond Bay**  
CONDOTEL - RESORT



**ANA MANDARA**  
CAM RANH

*Nhà vận chuyển chính thức*



ngọc trai restauraant



Vietnam Airlines

\*\*\* Bán đất  
Nợ ngân hàng, cần bán gấp lô đất hơn 3 ha (30.100m<sup>2</sup>) ở Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Đất rừng có sổ hồng, quy hoạch đất ở 100%. Giảm giá 10 tỷ còn 50 tỷ. Liên hệ số ĐT: 0972. 402055 gặp chính chủ.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO - ĐẶT BÁO **Khánh Hòa**  
ĐT: (0258). 3817979 Email: quangcaobkh@gmail.com

**THỨ HAI (5-6)**  
 VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Giải mã cuộc sống; 13h: Phim: Trò chơi thương trường (T.39); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Xây dựng, chinh đồn Đảng; 21h: Phim: Nơi giấc mơ tìm về (T.10); 22h35: Cửa sổ ASEAN.  
 VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Vượt lên định kiến (T.30); 18h10: Phim: Lựa chọn số phận (T.22); 20h: Gia đình đại chiến; 20h30: Nhập gia tùy tục; 21h40: Phim: Cuộc đời vẫn đẹp sao (T.22); 22h40: Phim: Phòng 309 (T.158); 23h30: Lời tự sự.  
 KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Quân sự liên minh (P.2-T.44-cuối); 12h15: Phim: Gia đình võ thuật (T.22); 20h10: THTT Đại nhạc hội "Âm vang đại dương"; 22h10: Phim: Tô Mạt Nhi truyền kỳ (T.5).  
 (Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)



# Hơn 6.000 tà áo dài tô thắm phố biển



● Lãnh đạo tỉnh điều hành cùng các phụ nữ trong tà áo dài.

Sáng 4-6, hơn 6.000 phụ nữ trong và ngoài tỉnh tề tựu tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang để cùng tham gia chương trình diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Cùng dự và tham gia diễu hành có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Xáng - đại diện Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Thiệu khẳng định, chương trình diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam” là điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi các hoạt động của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Đây là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tôn vinh giá trị áo dài. Chiếc áo dài duyên dáng, thanh lịch của Việt Nam không chỉ có giá trị thẩm mỹ về thời trang, mà còn là một phương thức lan tỏa truyền thống văn hóa của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm đếm trong số hơn 6.000 tà áo dài tham gia diễu hành, có 5.432 tà áo dài đăng ký tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam. Con số này được Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung xác nhận, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận trong thời gian tới.

□ HỒNG ĐĂNG



● Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với đoàn diễu hành của nữ lãnh đạo báo Đảng toàn quốc.



● Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung.



● Đông đảo chị em tập trung từ hơn 4 giờ sáng để chuẩn bị diễu hành.



● Mọi người tham gia đều có chung tâm trạng vui tươi, nô nức.



● Hơn 6.000 tà áo dài rực rỡ sắc màu tô thắm phố biển.



● Chị em mặc áo dài có hình ngôi sao năm cánh và bản đồ Việt Nam chụp hình lưu niệm dưới chân Tháp Trầm Hương.